

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN MINH HÙNG

- Họ và tên: **NGUYỄN MINH HÙNG**
- Sinh năm 1964
- Quê quán xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ; cư trú tại khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu hoạt động chuyên trách trong nhiệm kỳ.

Được cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giới thiệu, cử tri nơi cư trú tín nhiệm, hiệp thương của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh thống nhất cho tôi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Tân Trụ.

Trên 30 năm công tác ở một số lĩnh vực từ cấp xã đến cấp huyện tại Tân Trụ, là đại biểu HĐND huyện Tân Trụ nhiệm kỳ 2011 - 2016, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Trụ nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi tích lũy được kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND, tôi hiểu được tình hình KT - XH của tỉnh và của huyện nhà. KT - XH của tỉnh đạt nhiều thành tựu, cuối năm 2020, quy mô GRDP của tỉnh đạt 132.000 tỉ đồng, thu ngân sách là 18.507 tỉ đồng, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, cũng còn mặt hạn chế: Chất lượng lập, triển khai thực hiện quy hoạch trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu; nông nghiệp phát triển chưa bền vững; công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển, hạ tầng thương mại - dịch vụ phát triển chưa đồng

bộ; lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn bất cập, chất lượng khám, chữa bệnh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu,... Riêng với huyện Tân Trụ, được tỉnh quan tâm đầu tư, kết hợp nguồn lực của huyện, đặc biệt là nhân dân đóng góp, đã có 9/9 xã nông thôn mới. Tuy nhiên, kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nước phục vụ sản xuất có nơi còn khó khăn, giá cả nông sản có lúc bất lợi; công nghiệp chủ yếu là xay xát; vấn đề nước sạch, điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt được tốt hơn, nhưng cử tri phản ảnh có nơi, có lúc chưa bảo đảm; thu nhập bình quân đầu người thấp hơn bình quân của tỉnh (52,79 triệu/77 triệu), tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân của tỉnh (1,82%/1,52%), đời sống một số hộ dân còn khó khăn, trong các nguyên nhân, có ảnh hưởng do thời tiết bất lợi, đặc biệt là dịch Covid-19; là người sinh sống tại huyện, tôi đồng cảm và chia sẻ với của cô bác, anh chị.

Trong công tác, tôi nhận thấy, Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của chính quyền thực hiện đạt kết quả nhờ sự hỗ trợ của cấp trên, nguồn lực của địa phương và lòng dân, sự đồng thuận, hưởng ứng của dân là đặc biệt quan trọng. Tôi mong được cô bác, anh chị tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh để tiếp tục cùng tập thể có ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh nói chung và huyện nhà nói riêng, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Được cô bác, anh chị tín nhiệm bầu tôi tiếp tục làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND:

- Tham gia ý kiến về các giải pháp phát triển KT - XH, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương, nhằm cải thiện kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp, nông nghiệp nông thôn, các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, các chương trình, dự án nước sạch, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế cấp xã để đáp ứng việc học tập, chăm sóc sức khỏe, phòng và điều trị bệnh cho người dân; các chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách,... nhằm cải thiện đời sống của nhân dân.

- Tham gia xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về

giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Xem xét các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh góp phần khắc phục mặt tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm quy định pháp luật. Thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tiếp tục đề xuất giám sát các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, hàng hóa kém chất lượng trong sản xuất, chăn nuôi nhằm bảo vệ sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng.

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc với cô bác, anh chị để tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của cử tri, tổng hợp đầy đủ, trung thực các kiến nghị của nhân dân đến HĐND tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh với cô bác, anh chị theo luật định.

- Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tôi cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Được cử tri tín nhiệm, ủng hộ bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, là điều kiện thuận lợi để tôi gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng, tiếp thu ý kiến và cùng với cô bác, anh chị tham gia góp phần xây dựng, phát triển KT – XH của tỉnh, cùng với hệ thống chính trị địa phương và nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Tân Trụ đạt chuẩn nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.